
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 316  —  282. mál.

Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um heildarfjölda ársverka í opinberum stofnunum.

Frá Ármanni Kr. Ólafssyni.

Hver hefur verið þróun heildarfjölda ársverka í dagvinnu í opinberum stofnunum sl. 10
ár? Svar óskast sundurliðað eftir árum og ráðuneytum sem stofnanirnar heyra undir.

Skriflegt svar óskast.


